



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

(ฉบับที่ ๓)

เพื่อให้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (โรค COVID-19) มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว ดังนี้

๑. ให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น จีน (นับรวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน หรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

๒. หากบุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยังมีการเดินทางไปประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสาธารณสุข ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนเดินทางต้องแจ้งรายละเอียดให้งานการเจ้าหน้าที่ (กจ.) จัดทำฐานข้อมูลตามความเป็นจริง ห้ามปกปิดข้อมูล

๓. ทันทีที่บุคคลกลับจากประเทศเสี่ยงสูงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้เฝ้าระวังตัวเอง งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ ในระหว่างนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาดอย่างเคร่งครัด ต้องวัดไข้เป็นระยะ ๆ หากมีอาการแสดงที่เข้ากับโรค COVID-19 คือ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์และทำการรักษาในโรงพยาบาลจนกว่าผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโรค COVID-19 และมีอาการหายเป็นปกติแล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นการด่วน

๔. ให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลีกเลี่ยงจากที่ชุมชนแออัด ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่นำมือมาสัมผัสปาก จมูก ตา โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาด เปลี่ยนใหม่ทุกวัน

๕. ให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน สั่งการให้มีการเพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออก อาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ค ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น กดปุ่มลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู/อาคาร จัดให้มีบริการเจลล้างมือโดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออก อาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการ แพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

๗. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยงกิจกรรม การประชุม การสัมมนาใด ๆ ที่มีการเชิญบุคลากร จากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เข้าร่วมออกไปก่อน รวมทั้งให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

๘. พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก

๙. ให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ติดตามประกาศของ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อรับรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้บริการตรวจวัดไข้เบื้องต้น แนะนำข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติตน ที่เกี่ยวข้อง และรับรายงานหากบุคลากรและนักศึกษาเดินทางกลับมาจากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ที่มีไข้ หรือหากบุคลากรและนักศึกษา มีไข้ หรือมีอาการ ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ และพบว่ามีความเสี่ยงโดยการใกล้ชิดหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ให้ติดต่อศูนย์เฉพาะกิจดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗-๓๘๘ หมายเลขภายใน ๔๑๐๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง